

สารจาก

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์



ท่านสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่เคารพรักทุกท่าน

รายงานประจำปี 2556 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมกิจกรรมที่สมาคมพยาบาลฯ สำนักงานใหญ่ และสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคทั้ง 4 ภาค ได้ช่วยกันดำเนินกิจกรรม หลากหลาย มีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กิจกรรมเฉพาะกิจ รวมทั้งกิจกรรมที่คณะกรรมการริเริ่มและริ่ฟื้นขึ้นมาใหม่ในปีนี้เป็นปีที่สมาคมพยาบาลฯ ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 86

กิจกรรมหลักที่คณะกรรมการอำนวยการฯ ของสมาคมพยาบาลฯ และสมาชิกทุกฝ่ายได้ดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมอย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ ที่จะนำมากล่าวพอสังเขป มีตามลำดับตั้งแต่ต้นปี 2556 ดังนี้

เดือนมกราคม คณะกรรมการอำนวยการฯ ชุดใหญ่ได้ร่วมกันประชุมสัมมนาวางแผนพัฒนาสมาคมพยาบาลฯ อย่างเข้มแข็ง ได้แผนกลยุทธ์การทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น

เดือนกุมภาพันธ์ คณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ชุดใหม่จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับมอบงานจากคณะกรรมการฯ ชุดเก่า โดยความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครพนธ์ วิทยาเขตศรีศรีบุญญา นับเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่นั่นเอง ที่เป็นอนาคตของวิชาชีพผู้เข้มแข็งเหล่านี้ จะได้เริ่มกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมต่อไป

เดือนพฤษภาคม เช่นเดียวกับทุกๆ ปี ที่สมาคมพยาบาลฯ รวมทั้งชมรมสมาคมเครือข่ายวิชาชีพได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดวันพยาบาลสากล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ภายใต้คำขวัญ “Closing the Gap: The Millennium Development Goals: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1” หรือ “ร่วมจิตปิดช่องว่าง: พยาบาลร่วมทาง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” ในงานมีการเผยแพร่ประวัติของ Miss Florence Nightingale และ ผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรม และมีกิจกรรมบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป การจัดงานวันพยาบาลสากลนี้ นอกจากมีกิจกรรมที่ส่วนกลางแล้ว หน่วยงานและโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ยังได้ร่วมใจกันเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งให้บริการพิเศษแก่ประชาชนอย่างพร้อมเพรียงกันด้วย นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในความสมัครสมานสามัคคี และเป็นที่น่ายินดีที่เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่สมาคมพยาบาลฯ ถือเป็นเดือนครบรอบการก่อตั้งสมาคมพยาบาลฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี จึงมีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และขอพรจากอดีตนายกสมาคมพยาบาลฯ รวมทั้งสมาชิกพยาบาลอาวุโสซึ่งเป็นผู้มีพระคุณต่อวิชาชีพ ถือเป็นศิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานทุกคน และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมของวิชาชีพต่อไปด้วย

ในระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2556 นายกสมาคมพยาบาลฯ และกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ส่วนหนึ่งได้ไปร่วมประชุม ICN 25th Quadrennial Congress ที่เมือง Melbourne ซึ่งปีนี้ประเทศ Australia เป็นเจ้าภาพ งานนี้สมาคมพยาบาลฯ ก็ได้สนับสนุนให้ดิฉันสมัครเข้ารับเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN Board of Directors) ในปี ค.ศ. 2013-2017 ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างสูง จึงขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจให้ได้รับเลือกเข้าไปทำหน้าที่สำคัญ และช่วยสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของพยาบาลจากประเทศไทย นับเป็นผู้แทนประเทศไทยคนที่ 3 นับจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ทวีลาภ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง อดีตนายกสมาคมพยาบาลฯ ทั้งสองท่านได้เป็นบูรพาจารย์ ผู้นำแบบอย่างของวิชาชีพให้ดิฉันได้ดำเนินรอยตาม ขอสัญญาว่าดิฉันจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ กำลังความสามารถสมกับที่ทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้

ตลอดปี 2556 นี้ คณะกรรมการวิชาการของสมาคมพยาบาลฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้สมาชิกได้พัฒนาความรู้ และสมรรถนะในประเด็นปัญหาที่สำคัญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหัวข้อการประชุมที่เป็นที่นิยมเสมอมาคือ เรื่องบันทึกลงการพยาบาล นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน (Positive Practice Environment) และได้เชิญชวนพยาบาลทั่วประเทศส่งนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวด จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้คอยติดตามผลงานนวัตกรรมดี ๆ ของสมาชิกพยาบาลในปีนี้ด้วย

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม นอกจากเป็นผลงานของกรรมการฝ่ายวิชาการแล้วฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ รวมทั้งกรรมการวารสารพยาบาลก็เป็นคณะกรรมการที่ทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องร่วมกับผู้มีจิตอาสา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้มีผลงานที่มีคุณภาพ ปรากฏแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

เดือนกันยายน คณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ ร่วมกับสมาชิกพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมแรงแข็งขันจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนต่อสังคม อย่างน่าชื่นชมหลายงาน เป็นต้นว่า การจัดงานเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 และโอกาสครบรอบวันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 86 ปี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ได้สะพานพระราม 8 ได้มีพยาบาลและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันอย่างคับคั่ง เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมาก

เดือนตุลาคม - ธันวาคม ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 สมาคมพยาบาลฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น โดย Ms.Chieko NOHNO จากประเทศญี่ปุ่น ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2556 นี้ ณ ห้องประชุมสุขุมมัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมฟังวิชาการอย่างคับคั่ง

ในปี 2556 นี้ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ สัญจรในเขตภาคกลางเป็นครั้งแรก ร่วมกับการจัดประชุม วิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ เยี่ยมเยือนสมาชิกพยาบาลในเขตภาคกลางรวม 2 ครั้ง คือ วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากสมาชิกและผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ซูเปอร์พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงกับประชาชนของประเทศฟิลิปปินส์ พยาบาลชาวฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับความสูญเสียของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความยากลำบากในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้พยายามเข้าไปให้การช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ แต่ก็ยังคงมีผู้ประสบชะตากรรมที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกจำนวนมาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้เป็นศูนย์กลางในนามพยาบาลไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพยาบาลและประชาชนประเทศฟิลิปปินส์ จำนวนสามพันเหรียญสหรัฐ และหน่วยงานพยาบาลต่าง ๆ ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย ต้องขอขอบคุณในความมีเมตตาจิตของท่านเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยผู้ประสบภัยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงความเสียใจจากการสูญเสียครั้งนี้ ในโอกาสที่เข้าร่วม The 14th ICN Asia Workforce Forum (AWFF) and The 10th Alliance of Asian Nurse Association (AANA) ที่เมืองมินดา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการหาแนวทางในการพัฒนา และการบริหารกำลังคนพยาบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก 10 ประเทศ ได้แก่ประเทศ ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย ใต้หวัน ฮองกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ มาเก๊า และ เกาหลีใต้ อีกด้วย

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ช่วยดลบันดาลประทานพร ประเสริฐ แก่ท่านสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ทุกท่าน ให้มีกำลังกายกำลังใจในการพัฒนางานวิชาชีพให้ก้าวหน้าด้วยดี สมดังที่มุ่งหวังไว้ ตลอดปีใหม่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือช่วยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ด้วยดีต่อไป

ขอขอบคุณ



(รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ